

มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๘/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p><b>ข้อ ๑ การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ</b></p> <p>(๑) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตีมอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ สามารถเปิดดำเนินการตามกำหนดเวลาทำการปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ส่วนร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันสามารถเปิดดำเนินการตามกำหนดเวลาทำการปกติของสถานที่นั้นๆ</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขาและให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและชำระสินค้า อย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๕) ให้ความสำคัญจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกันหรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p> <p>๖) สถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตีมอลล์ ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการที่คล้ายคลึงกัน ในชั้นต้นให้เปิดได้โดยอาจให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น แต่หากเปิดให้ใช้บริการในสถานที่นั้นก็สามารถทำได้โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี</p> <p>๗) ให้เจ้าของสถานที่หรือผู้เช่าสถานที่หรือผู้ประกอบการหรือผู้จัดกิจกรรมลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดีภายในอาคาร รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรค อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายใน สถานที่ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดหรือ มีการรวมกลุ่มคน</p> <p>๔) จัดให้มีระบบคิวและมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร ทั้งบริเวณ จุดรับ - ส่งผู้โดยสารขนส่งสาธารณะ และภายใน อาคาร</p> <p>๕) อาจจัดให้มีการรับ - ส่งพนักงาน ผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะรวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ</p> <p>๖) ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพการให้บริการ และใช้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่สถานประกอบการเพื่อกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยบันทึกข้อมูลเก็บไว้ ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน</p>	<p>๑) ศปก.จังหวัด. ศปก.อำเภอ/ตำบล ศปก.อบจ. ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.เมืองพัทยา ติดตาม กำกับ ดูแลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจประเมิน กำกับ ติดตาม การประกอบกิจการ ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนดใช้เป็นเครื่องมือเสริมได้ รวมทั้งให้รายงานผลการตรวจประเมิน ติดตาม กำกับตามมาตรการควบคุมหลักให้ ศบค.ทราบรายสัปดาห์</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๘) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียนก่อนเข้า และออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>	<p>๗) จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p> <p>๘) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้า และออกจากสถานที่ และระบบจองคิว แบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ ในระยะยาว</p>	

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>(๒) สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ผ่อนผันให้เปิดดำเนินการได้โดยเปิดทำการตามเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด จนถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกาของวันเดียวกันและงดเว้นการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขายในส่วนของการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปสามารถเปิดให้บริการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกาได้แต่งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ภายในสถานที่ให้บริการหลังเวลาดังกล่าว</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ไมโครโฟน ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขาและกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร และระยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย ๒ เมตรหรือมีฉากกั้นระหว่างโต๊ะสูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร รวมทั้งเว้นระยะห่างระหว่างเวทีกับโต๊ะ อย่างน้อย ๒ เมตร หรือมีฉากกั้นทดแทนได้</p> <p>๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ให้บริการมิให้แออัด โดยคิดจำนวนผู้ให้บริการตามขนาดพื้นที่ เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตรต่อผู้ให้บริการ ๑ คน นั่งหรือยืน เป็นกลุ่มได้ไม่เกิน ๕ คน และไม่รวมโต๊ะกับกลุ่มอื่น ทั้งนี้ให้ถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน เช่น มิให้มีพนักงานนั่งกับผู้ให้บริการ มิให้มีผู้บริการร้องเพลงร่วมกับผู้บริการ และมีให้มีการเดินหรือยืนยอมให้มีการเดิน ยกเว้นการเดินของนักร้องหรือนักแสดงที่เต้น หรือแสดงบนเวที</p> <p>๖) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและระบบหมุนเวียนอากาศภายในสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เป็นห้องปรับอากาศ รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งแผ่นกรองอากาศให้ได้อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑) มาตรการคัดกรองอายุ ใช้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัดสำหรับ ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ให้บริการ ก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด รวมทั้งอาจให้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโควิด - 19 ในกลุ่มพนักงานเป็นระยะตามคำแนะนำของทางราชการ</p> <p>๒) จัดให้มีระบบคิวและมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๓) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ให้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ</p> <p>๔) ให้งดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ เช่น โปรโมชัน ลดราคา ขายพ่วง โฆษณา พนักงานเชียร์เชียร์ รวมทั้งต้องไม่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ลูกค้านำสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาบริโภคในร้าน</p> <p>๕) งดนั่ง ร้องเพลง เต้นหรือยืนยอมให้มีการเดินกับผู้ให้บริการ งดการเต้นนอกพื้นที่บริเวณโต๊ะหรือที่นั่งของผู้ใช้บริการ รวมทั้งจัดให้มีการเปลี่ยนปลอกหุ้มไมโครโฟนทุกครั้งก่อนใช้บริการ</p> <p>๖) งดให้จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรูปแบบเหยือก ถ้วย หรือใส่ ในภาชนะที่มีโอกาสจับหรือใช้ร่วมกัน</p>	<p>๑) ศปก.จังหวัด. ศปก.อำเภอ/ตำบล ศปก.อบจ. ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.เมืองพัทยา ติดตาม กำกับ ดูแลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจประเมิน กำกับ ติดตาม การประกอบกิจการ ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนดใช้เป็นเครื่องมือเสริมได้ รวมทั้งให้รายงานผลการตรวจประเมินติดตาม กำกับตามมาตรการควบคุมหลักให้ ศบค.ทราบรายสัปดาห์</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๗) จัดให้มีการให้คำแนะนำพนักงาน และผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับ การให้บริการ และใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พิจารณางดให้บริการ กรณีผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคที่กำหนดได้</p> <p>๘) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด พร้อมทั้งระบุ ความจุของจำนวนผู้ใช้บริการและพร้อมให้ตรวจสอบ เมื่อเปิดดำเนินการ โดยเน้นระบบการตรวจสอบจำนวน ผู้ใช้บริการตามข้อกำหนด</p> <p>๙) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด</p>	<p>๗) ให้พิจารณาติดตั้งกล่องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพ การให้บริการและใช้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ สถานประกอบการ เพื่อกำกับ ติดตาม การปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันโรคโดยบันทึกภาพ และข้อมูลเก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ เดือนพื้นที่สถาน ประกอบการเพื่อกำกับ ติดตามการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคโดยบันทึกภาพ และข้อมูล เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน</p> <p>๘) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้า และออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p> <p>๙) ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดให้หน่วยงาน ในพื้นที่ ที่รับผิดชอบทราบตามคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติ เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันโรคที่มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๒) ศปม. จัดกำลังสายตรวจ ร่วมกับ ตำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการ ประกอบการหรือ การ จัดกิจกรรมให้เป็นไป ตามมาตรการที่กำหนด ก่อนเปิดกิจการ</p>
<p>(๓) ร้านเกมส์และร้านอินเทอร์เน็ต ให้เปิด ดำเนินการได้ โดยจำกัดช่วงเวลาการ ให้บริการ</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและ หลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา และกำจัดขยะมูล ฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากาก อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่ง ยืน หรือเดินห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่ เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๓) จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดีภายในอาคาร รวมถึง ห้องสุขาและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑) ศปก.จังหวัด. ศปก.อำเภอ/ตำบล ศปก.อบจ. ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.เมืองพัทยา ติดตาม กำกับ ดูแล ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนด</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด โดยคิดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ ๑ คน และจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยจำกัดระยะเวลาการใช้บริการในระบบ ไม่เกิน ๒ ชั่วโมงต่อรอบ ทั้งนี้ มีการพักทำความสะอาด ๑๕ นาทีต่อรอบ</p> <p>๖) จัดให้มีการให้คำแนะนำพนักงานและผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พิจารณางดให้บริการกรณีผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดได้</p> <p>๗) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด พร้อมทั้งระบุความจุของจำนวนผู้ใช้บริการและพร้อมให้ตรวจสอบเมื่อเปิดดำเนินการโดยเน้นระบบการตรวจสอบจำนวนผู้ใช้บริการตามข้อกำหนด</p> <p>๘) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>	<p>๔) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ</p> <p>๕) ให้งดบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน</p> <p>๖) งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดหรือมีการ รวมกลุ่มคน เช่น กิจกรรมการแจกหรือมอบของรางวัล</p> <p>๗) ให้พิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพการให้บริการและใช้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ร้านเพื่อกำกับ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรค โดยบันทึกข้อมูลเก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน</p> <p>๘) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ ในระยะยาว</p>	<p>โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจประเมิน กำกับ ติดตาม การประกอบกิจการ ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนดใช้เป็นเครื่องมือเสริมได้ รวมทั้งให้รายงานผลการตรวจประเมิน ติดตาม กำกับตามมาตรการควบคุมหลักให้ ศบค. ทราบรายสัปดาห์</p> <p>๒) ศปม. จัดกำลังสายตรวจร่วมกับ ตำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือ การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ก่อนเปิดกิจการ</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>(๔) สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด โรงน้ำชา ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลา เปิดทำการปกติ ที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องอาบน้ำ อ่างอาบน้ำ ห้องสุขา และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาในพื้นที่ส่วนรวม ทั้งนี้ พนักงานบริการสามารถ สวม Face Shield แทนได้</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือเดินห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร ในพื้นที่ส่วนรวม</p> <p>๕) ให้ความสำคัญจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p> <p>๖) จัดให้มีการให้คำแนะนำพนักงานและผู้ให้บริการ พร้อมทั้งตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและใช้ บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พิจารณาจัดให้บริการ กรณีผู้ใช้บริการไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดได้</p> <p>๗) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด พร้อมทั้งระบุความจุ ของจำนวนผู้ใช้บริการและพร้อมให้ตรวจสอบเมื่อเปิด ดำเนินการโดยเน้นระบบการตรวจสอบจำนวนผู้ใช้บริการ ตามข้อกำหนด</p> <p>๘) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่ม มาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนดหรือใช้ มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงาน ทดแทนได้</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่ เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีระบบคิวและมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๓) จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดีภายในอาคาร รวมถึง ห้องสุขา และทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔) การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสุราและ เครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม หลักและมาตรการเสริม เช่นเดียวกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ</p> <p>๕) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ ได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับ เกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ</p> <p>๖) ให้พิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพ การให้บริการและใช้บริการ ให้ครอบคลุมพื้นที่ ส่วนรวมของสถานประกอบการ เพื่อกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยบันทึก ข้อมูลเก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน</p> <p>๗) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้า และออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>	<p>๑) ศปก.จังหวัด.</p> <p>ศปก.อำเภอ/ตำบล ศปก.อบจ.</p> <p>ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.เมืองพัทยา</p> <p>ติดตาม กำกับ ดูแล ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายตรวจประเมิน กำกับ ติดตาม การประกอบ กิจการ ลงทะเบียนใน แอปพลิเคชันที่ทางราชการ กำหนดใช้เป็นเครื่องมือ เสริมได้ รวมทั้งให้รายงาน ผลการตรวจประเมิน ติดตาม กำกับตามมาตรการ ควบคุมหลักให้ ศบค. ทราบรายสัปดาห์</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	๙) ให้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโควิด - 19 ในกลุ่มพนักงานเป็นระยะ พร้อมทั้งการเฝ้าระวังโรคอื่นด้วย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจ ทางห้องปฏิบัติการดังกล่าว	๘) ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบทราบตามคู่มือและเกณฑ์ การปฏิบัติ เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ	๒) ศปม. จัดกำลังสายตรวจ ร่วมกับ ตำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือ การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ก่อนเปิดกิจการ

**หมายเหตุ :**

**มาตรการควบคุมหลัก** หมายถึง มาตรการที่รองรับตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ข้อ ๑๑

**มาตรการเสริม** หมายถึง มาตรการเฉพาะรายกิจการ ที่ผู้ประกอบการและผู้จัดกิจกรรมพึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทำให้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คู่มือการปฏิบัติเป็นแนวทางการดำเนินการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ เพื่อดำรงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจการหรือกิจกรรม ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้พิจารณาเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน